



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 96,773.-

สงสารลูกต้องอ่าน! “ควีนบุตรีมือสาม” ธีโฆเคลสสารพิษสู่เด็ก

รุนแรงกว่าที่คิด! ควีนบุตรีมือสาม ทำร้ายลูกได้ 20 เท่า เด็กเล็ก วัยกำลังคลาน เสี่ยงได้รับสารพิษตกค้างมากที่สุด แม้พ่อแม่จะออกไปสูบนอกบ้าน แต่สารจากควีนบุตรียังคงฝังแน่นติดเนื้อ ติดตัว ต่อให้อาบน้ำล้างสบู่ยี่ห้อดีแค่ไหน สุดท้ายคนรับกรรมคือลูก เมื่ออ้อมกอด (เป็นพิษ) ของพ่อแม่ ทำร้าย หรือฆ่าลูกให้ตายแบบผ่อนส่ง



รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) บอกถึงความน่ากลัวของควีนบุตรีมือสามที่ติดทนได้นาน และหลายชนิดอาจเป็นสารก่อมะเร็ง ทำเด็กเล็กเสี่ยงป่วยโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะครอบครัวที่สูบบุหรี่ ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้าน เด็กเล็กฯ มีความเสี่ยงมาก เพราะเด็กมีโอกาสนับรับฝุ่นละอองมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า เนื่องจากเด็กเล็กมักจะหายใจใกล้พื้นผิวสิ่งของต่างๆ หรือคลานเล่นตามพื้นที่มีสารพิษตกค้าง และบางครั้งเด็กอาจเลีย หรือนำสิ่งของเข้าปากตามประสาเด็ก เสี่ยงได้รับอนุภาคโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง และสารกัมมันตรังสีจากบุหรี่ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก

รศ.นพ.สุทัศน์ อธิบายการดูดซึมควีนบุตรีเข้าสู่ร่างกายไว้ว่า ควีนบุตรีที่ฟุ้งกระจายจะวนเข้ามาในเซลล์รอบสองผ่านผิวหนัง ซึ่งผิวหนังจะเป็นรูเล็กๆ ประหนึ่งเป็นตาข่ายที่มีความละเอียดมากและถี่มาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่มีช่องให้สารเคมีหลุดเข้าไปได้ เมื่อกันฯ หนึ่งสูบบุหรี่ ควีนบุตรีจะเข้าสู่ปอด แต่ควีนบุตรีที่ลอยในสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาสู่ร่างกายทางผิวหนัง บางส่วนดูดซึมไม่หมดจึงตกค้างไปที่ผิวหนัง ซึ่งยากที่จะล้างออก สำหรับการแก้ปัญหาควีนบุตรีมือสามในบ้านนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ทำได้ไม่ยาก นั่นก็คือ เลิกสูบบุหรี่ในบ้านและรอบบ้าน ส่วนการกำจัดควีนบุตรีมือสาม “รศ.นพ.สุทัศน์” บอกว่า เป็นเรื่องที่ยาก ทางแก้เดียวคือต้องไล่สิ่งของที่มีมลพิษควีนบุตรีไปทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากสารพิษในควีนบุตรี พอไปจับตัวเฟอร์นิเจอร์ ผนัง ฝ้าเพดาน หรือที่นอนแล้วจะฝังแน่นติดแน่น โดยเฉพาะวัสดุพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นรูเล็กๆ



แน่นอนว่า การไม่สูบบุหรี่ ช่วยให้ทั้งผู้สูบ และคนใกล้ชิดห่างไกลจากความตาย แต่หากยังสูบ ไม่เร็ว ไม่ช้าอาจต้องตายอย่างทรมาน โดยเฉพาะ “โรคมะเร็ง” ที่มาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งมีมากถึง 12 ชนิด คือ มะเร็งปอด, มะเร็งริมฝีปาก, มะเร็งกล่องเสียง, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งไต, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งตับ, มะเร็งเม็ดเลือด, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลำไส้ใหญ่

นอกจากนั้น ยังมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ “บุตรีไฟฟ้า” ตัวช่วยเลิกบุหรี่ เพราะมีความปลอดภัยกว่า อันตรายน้อยกว่า “บุตรีมวน” แต่ข้อเท็จจริงคือ ร้ายกาจไม่ต่างกัน และอาจจะรุนแรงกว่าบุตรีมวนด้วยซ้ำ แถมยังมีงานวิจัยระบุว่า ทำให้เกิดการสูบบุหรี่มากขึ้น สอดรับกับงานวิจัยหลายๆ ชิ้นของต่างประเทศระบุว่า บุตรีไฟฟ้า เป็นประตูแรกที่ทำให้เยาวชนมาสูบบุหรี่มวนมากขึ้น

ส่วนเรื่องของความร้ายกาจนั้น บุตรีมวนเมื่อจุดขึ้นมา ความร้อนจากควันที่เข้าร่างกายสูงถึง 600 องศาเซลเซียส แต่ บุตรีไฟฟ้า ไอที่เกิดขึ้นมา ร้อนน้อยกว่าหรือไม่ คำตอบคือจริง แต่ก็ยังร้อนสูงถึง 300 องศาเซลเซียสอยู่ดี ซึ่งสูงกว่าน้ำเดือดด้วยซ้ำ ความร้อนนี้จะ

เข้าไปเผาทำลายเซลล์เยื่อปากรหายใจ ทั้งเซลล์เยื่อปอด หลอดลม และเซลล์เยื่อปอดถุงลมได้แล้ว ทำให้ปอดแต่ละข้างที่มีถุงลม 2-4 ล้านอันเกาะติดกัน โดยมีผนังของถุงลมที่ยึดโยงเป็นตาข่ายหรือใช้หนึ่งร่วมกัน เมื่อเกิดการฉีกขาดจะทำให้ไปเป็นถูกทำลายไปเรื่อยๆ จึงเกิดโรคถุงลมโป่งพอง หรือเรียกว่าเป็นบุตรีเผาปอด ยิ่งสูบกี่ยิ่งไหม้ ถุงลมยิ่งถูกทำลายไปเรื่อยๆ” รศ.นพ.สุทัศน์ บอก และเผยต่อไปว่าสารเคมีที่เกิดขึ้นจากบุตรีไฟฟ้า อาจจะทำร้ายกาจกว่าบุตรีมวน เนื่องจากพบสารเคมีที่ไม่เคยพบในบุตรีมวนจำนวนมาก และยังไม่มีรู้ว่าแน่ชัดว่ามีอันตรายมากน้อยเพียงใด

“บุตรีมวนมีสารพิษต่อร่างกายมนุษย์ถึง 7,000 ชนิด แตกต่างกันไป โดย 60 ชนิดพิสูจน์แล้วว่า ก่อมะเร็งในมนุษย์ได้จริง แต่บุตรีไฟฟ้าเราจะพบสารเคมี เช่น ตัวทำลายน้ำยา ที่เรียกว่า โพรโพลีน โกลคอล ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ การผลิตสารทำความเย็น หรือสารปรุงแต่งกลิ่นรสและสี ซึ่งสารเหล่านี้ไม่เคยถูกออกแบบให้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์มาก่อน การทำให้ระเหิดเป็นไอ จึงยังไม่มีใครรู้ว่าจะมีพิษมากน้อยแค่ไหน เกิดโรคอะไรไว้ข้างหน้า แต่ทางการแพทย์มีความมั่นใจว่า

สุดท้ายนี้ ถ้ารักตัวเองสักนิด ห่างคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนที่รักให้มากกว่า ก็จะได้คิดว่า ทำไม่ถึงต้องทิ้งบุตรีที่อยู่ในมือ